

Số: 01 /BC-HĐND

Hương Linh, ngày 28 tháng 3 năm 2022

## BÁO CÁO

### Tình hình tổ chức hoạt động của HĐND xã Quý I và nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2022

Thực hiện Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 30/12/2021 của HĐND xã Hương Linh về việc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng – an ninh năm 2022 trên địa bàn xã Hương Linh. Thường trực HĐND xã xin báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã Quý I năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2022 với các nội dung sau:

#### I. Tình hình, kết quả tổ chức hoạt động của HĐND Quý I năm 2022

##### 1. Hoạt động giám sát, thẩm tra của Thường trực HĐND

Trong Quý I năm 2022, Thường trực HĐND xã đã hoàn thành và ban hành hồ sơ kỳ họp (kỳ họp thứ 3, HĐND xã) để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 đồng thời đề ra kế hoạch hoạt động năm 2022. Công bố công khai dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2022.

HĐND xã và Thường trực HĐND xã đã thực hiện tốt chức năng giám sát, thẩm tra thông qua việc xem xét các báo cáo công tác của Thường trực HĐND, UBND xã và các báo cáo khác tại kỳ họp thứ 3, HĐND xã. Xây dựng dự toán ngân sách hoạt động của HĐND xã năm 2022. Triển khai Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3 của HĐND xã. Thực hiện may đo trang phục cho đại biểu HĐND xã theo chế độ của đại biểu.

Hoạt động giám sát tại kỳ họp thường xuyên được đổi mới, công tác điều hành luôn đảm bảo nguyên tắc, trình tự, khoa học, hợp lý. Nội dung chất vấn, trả lời chất vấn được Chủ tọa kỳ họp phân chia thành các nhóm vấn đề cụ thể, yêu cầu lãnh đạo UBND xã, đại diện các đơn vị chuẩn bị căn cứ, số liệu giải trình trước HĐND xã. Các đại biểu HĐND xã đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thời gian nghiên cứu, trao đổi và chuẩn bị nội dung thảo luận đạt chất lượng cao.

Các Ban của HĐND xã đã tiến hành thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 3, HĐND xã theo đúng nội dung, chương trình, thời gian đề ra và thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực HĐND xã phân công. Chủ động xây dựng chương trình công tác trọng tâm năm 2022.

## **2. Hoạt động của đại biểu HĐND xã**

Các đại biểu HĐND xã đã thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp của HĐND xã. Các đại biểu đã tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, chủ động nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng ở các đơn vị bầu cử và phản ánh với các Ban của HĐND xã, Thường trực HĐND xã nhằm giải quyết thỏa đáng quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân. Các đại biểu HĐND xã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động và tham dự các kỳ họp HĐND xã đầy đủ.

## **3. Công tác tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp**

Thường trực HĐND xã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN xã tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND xã để kịp thời nắm bắt ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi về các kỳ họp HĐND xã. Thường trực HĐND xã tập trung giám sát giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3 HĐND xã; đồng thời đôn đốc cơ quan có liên quan tiến hành làm việc với các đơn vị có liên quan để giải quyết các kiến nghị của các hộ gia đình bị ảnh hưởng do việc thi công các công trình trên địa bàn.

## **II. Nhiệm vụ Quý II năm 2022**

Xây dựng kế hoạch và tổ chức kỳ họp thứ 4, HĐND xã khóa XII nhiệm kỳ 2021 - 2026 để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 đồng thời đề ra kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022; quyết toán ngân sách nhà nước xã năm 2021 theo đúng quy định.

Tham gia giám sát UBND xã thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2022, giám sát công tác giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp HĐND xã khóa XII; tham dự các hội nghị do huyện, xã tổ chức. Thực hiện giám sát chuyên về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại Ủy ban nhân dân xã và Giám sát thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ học sinh theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ về quy định chính sách hỗ trợ học sinh ở các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn xã.

Tổ chức các kỳ họp, phiên họp định kỳ hoặc bất thường (nếu có) của Thường trực HĐND, Thường trực HĐND đã tổ chức các phiên họp nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ và chỉ đạo, phân công, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND; đánh giá hoạt động hàng tháng, quý; xây dựng kế hoạch hoạt động của Thường trực HĐND, giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.

Tăng cường kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, theo dõi đôn đốc thực hiện giải quyết ý kiến, kiến nghị của công dân theo đúng pháp luật. Tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề theo kế hoạch đề ra; tiến hành giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp HĐND xã.

Phối hợp với UBND xã; UBMTTQVN xã tổ chức kỳ họp thứ 4, Khóa XII, để đánh giá tình hình KTXH; QPAN 06 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022.

### III. Kiến nghị, đề xuất

#### 1. Kiến nghị:

- **Đối với Chính quyền địa phương:** Đề nghị UBND xã làm tốt công tác quản lý tài sản công trên địa bàn. Nhất là các công trình giáo dục; nhà văn hóa cộng đồng thôn, chỉ đạo công chức địa chính rà soát lại quỹ đất công, lập hồ sơ, đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các công trình công trên địa bàn.

- **Đối với các ban HĐND xã:** Khẩn trương xây dựng chương trình công tác trọng tâm năm 2022. Xây dựng kế hoạch giám sát chuyên đề để kịp thời kiểm tra, giám sát đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ những vấn đề tồn tại, vướng mắc có liên quan. Chú trọng vào bốn chuyên đề mà HĐND xã đã thông qua tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 26/8/2021 về Chương trình giám sát của HĐND xã.

**2. Đề xuất:** Đề nghị cấp trên tiếp tục tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên đề cho các Ban HĐND xã trong việc thực hiện nhiệm vụ thẩm tra các báo cáo trình tại kỳ họp, đặc biệt là trong việc thẩm tra tình hình thu, chi và quyết toán ngân sách nhà nước xã hàng năm.

Trên đây là báo cáo tình hình tổ chức hoạt động của HĐND xã Quý I và nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2022; Thường trực HĐND xã xin báo cáo Thường trực HĐND huyện biết để chỉ đạo./.

#### Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện(b/c);
- Đảng ủy xã(b/c);
- UBND xã(t/h);
- Các ban ngành, đoàn thể xã(p/h);
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Hồ Chanh